

ภาคผนวก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
๑.	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	<p>๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน</p> <p>๑.๒ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน การสัญจรไปมาสะดวก มีความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน และเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนทุกสาย</p> <p>๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน พัฒนาระบบการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลให้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเส้นทางคมนาคมหรือถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น - จำนวนถนนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อที่ได้รับการพัฒนาซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขให้มีสภาพดีเพิ่มมากขึ้น - จำนวนคลองส่งน้ำ สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น - จำนวนไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
๒.	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพและการผลิตสินค้าในชุมชน	<p>๒.๑ ส่งเสริม พัฒนา อบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการเกษตรคุณภาพ ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน ด้านหัตถกรรมสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพของประชาชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเกษตรคุณภาพตามแนวทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
		<p>ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต</p> <p>๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดให้มีศูนย์อาหารที่ถูกสุขอนามัยและส่งเสริมอาหารพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จัก</p>	
๓.	<p>การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย</p>	<p>๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการศึกษา การฝึกอบรม การดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้สามารถยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๓ พัฒนา ปรับปรุง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างรวดเร็วทั่วถึง อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติ ให้มีความรวดเร็ว สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p> <p>๓.๔ สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น - จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น - จำนวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลตำบลนำอ้อมที่ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาปรับปรุง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลทั่วถึง อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น - จำนวนประชาชนที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น - จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
๔.	การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๔.๑ ส่งเสริม บำรุงและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็น การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน ชุมชนในเขตเทศบาล	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อดำรงไว้ ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มมาก ขึ้น - จำนวนครั้งในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน อื่นในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อเผยแพร่ ความรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
๕.	การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา นันทนาการและการ ท่องเที่ยวในชุมชน	๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาให้ได้ มาตรฐานหรือจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่าง เหมาะสมตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ โดย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน ภายนอกชุมชน เพื่อ แสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ ในชุมชนและกีฬาต้านยาเสพติด ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นสำหรับ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาให้ได้ มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น - จำนวนครั้งในการปรับปรุง ก่อสร้าง สถานศึกษา ให้มีอาคารสถานที่ ที่สะอาด ปลอดภัย มี ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน - จำนวนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพิ่มมาก ขึ้น - จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้เพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นในการ ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาใน ชุมชนเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นในการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
๖.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	<p>๖.๑ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล ทุกคน</p> <p>๖.๒ ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๖.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงมีการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ความพร้อม ความชำนาญและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน</p> <p>๖.๔ พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการฝึกทบทวนให้กับพนักงานดับเพลิงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานจริงกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นประจำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>๖.๕ ป้องกันและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยา</p> <p>๖.๖ สนับสนุน การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๖.๗ การให้บริการด้านการกู้ชีพกู้ภัย (EMS) ให้ได้มาตรฐานจัดชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (Otos) ไว้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลาที่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนยากจนขาดแคลนที่มีภาวะพึ่งพิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น - จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการด้านยาเสพติดร่วมกันทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ - จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (Otos) พนักงานดับเพลิงในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงมีการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ความพร้อม ความชำนาญและมีคุณภาพสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
๗.	การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๗.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหรือในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)</p> <p>๗.๒ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เน้นให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรค และควบคุมโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ในเบื้องต้น</p> <p>๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่ม อสม. องค์กรประชาชนหรือชุมชน โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลและหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลโดยสนับสนุนกิจกรรมให้ครอบคลุมประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกวัย</p> <p>๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ/หรือการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๗.๕ ส่งเสริมหรือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำขึ้นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชนเพิ่มขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำในการบริหารจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลน่าอยู่ให้สะอาดน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำในการส่งเสริมการรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น